



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๐๒	นางสาวนันทนา สุวรรณพงษ์
๒	๐๐๒๐	นางสาวกัญจนาพราริษา พระพิทักษ์
๓	๐๐๒๓	นายณัฐพงศ์ พุดยีน
๔	๐๐๒๒	นางสาวยามีละ กาแข็ง
๕	๐๐๐๘	นางสาวฮาซียะ โชะ
๖	๐๐๐๔	นางสาวนัชระเรศ มุขอ
๗	๐๐๐๑	นางกาสมีรา แวสุหลง
๘	๐๐๐๓	นางสาวสุจิรา ทวานดี
๙	๐๐๑๐	นางสาวชยาณิชา คงสวัสดิ์
๑๐	๐๐๑๑	นางสาวจิรฎา แดงพะเนิน

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ในกรณีที่มิได้ผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

/หากปรากฏภายหลัง...

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ในวันที่มารายงานตัวให้นำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเบญจภรณ์ ทองแดง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส